

Số: 366/BHXH-KHTC

Ninh Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2023

V/v chi trả trợ cấp BHXH qua phương thức
thanh toán không dùng tiền mặt

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động.

Thời gian qua, việc triển khai Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 31/UBND-VP5 ngày 13/01/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình về việc đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đã được các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) đặc biệt quan tâm, đạt được nhiều kết quả đáng kể như: Đối với người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, BHXH một lần đã đảm bảo người hưởng được nhận chế độ đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, an toàn, đúng thời gian quy định. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN đã không phải đến địa điểm tập trung đúng ngày, đúng giờ xếp hàng chờ, ký danh sách chi trả để nhận tiền. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 vừa qua, việc chi trả qua tài khoản thẻ ATM đã giúp người hưởng hạn chế đi lại, tiếp xúc, đảm bảo được an toàn, nhanh chóng, chính xác và giãn cách xã hội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc gia tăng số người nhận chế độ với phương thức thanh toán hiện đại, thuận tiện, phù hợp với sự phát triển của xã hội, người hưởng cảm thấy yên tâm, hài lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Để đạt được mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 của UBND tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng các chế độ BHXH, BHXH tỉnh đề nghị các đơn vị SDLĐ tiếp tục phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng các chế độ BHXH khai báo thông tin tài khoản để nhận chế độ qua tài khoản cá nhân ngay từ khi lập hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ BHXH (đặc biệt là người lao động khi nghỉ hưởng chế độ hưu trí).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH tỉnh Ninh Bình (Văn phòng – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC, số điện thoại: 02293891061 hoặc phòng Chế độ BHXH, số điện thoại: 02293872572) để được hướng dẫn. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc;
- Các Phó Giám đốc;
- Phòng CDBHXH; VP;
- Lưu: VT, KHTC.

